
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3/2566 ครั้งที่ 2 

วันอังคาร  ที่  15  เดือนสิงหาคม  2566   เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมโชติพิบูลย์   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

ผู้เข้าประชุม 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมายเหตุ 
1 นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธิ์  อึงสะกาว 09.00 น.  
2 นายค าดี   บุญพา รองประธานสภาฯ ค าดี   บุญพา 09.00 น.  
3 นายธนวัฒน์  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  1 ธนวัฒน์  บุญพา 09.00 น.  
4 นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่  2 ธัญญรัตน์  โพธิตาทอง 09.00 น.  
5 นายสุรชัย  ศรีหวัง ส.อบต.หมู่ที่  3 สุรชัย  ศรีหวัง 09.00 น.  
6 นายบุญปนั  ประทัยบุตร ส.อบต.หมู่ที่  4 บุญปนั  ประทยับุตร 09.00 น.  
7 นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  5 ค าบ่อ  บัวผนั 09.00 น.  
8 นางสาวอนงค์  โมคา ส.อบต.หมู่ที่  6 อนงค์  โมคา 09.00 น.  
9 นายชัยพร  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  8 ชัยพร  บุญพา 09.00 น.  
10 นายพรพบิูลย์   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  10 พรพิบูลย์   บญุภา 09.00 น.  
11 นางบุญน า  ยมหาด ส.อบต.หมู่ที่  11 บุญน า  ยมหาด 09.00 น.  
12 นายพลูศักดิ์  ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่  12 พูลศักดิ์  ศรีวิชา 09.00 น.  
13 นายธนพล  ซ่วมเชยีง ส.อบต.หมู่ที่  13 ธนพล  ซ่วมเชียง 09.00 น.  
14 นายพี   อินจนัทร ์ ส.อบต.หมู่ที่  14 พี   อินจันทร ์ 09.30 น.  
15 นายสวาท  เชีย่วชาญ ส.อบต.หมู่ที่  15 สวาท  เชี่ยวชาญ 09.00 น.  
16 นายวลัลภ  จ าปาศักดิ์  เลขานุการสภาฯ วัลลภ  จ าปาศักดิ ์ 09.00 น.  

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย
เหตุ 

1 นายจักรกฤษ  ทีวีโชติ หน.ส านักปลัด จักรกฤษ ทีวีโชติ 09.00 น.  
2 นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ ผกามาส แสงจันทร์ 09.00 น.  
3 นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผอ.กองช่าง ชัยสิทธิ์  อ าเคน 09.00 น.  
4 นายอชิรวิทญ์ พิมพา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ อชิรวิทญ์ พิมพา 09.00 น.  
5 นางปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง ปิยวรรณ มีชัยมาตร์ 09.00 น.  
6 นายธีรพงษ์ บุญพา รองนายก อบต.บ้านแดง ธีรพงษ์ บุญพา 09.00 น.  
7 นางสาวพิกุล  บุญภา เลขานุการนายกฯ พิกุล  บุญภา 09.00 น.  
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หัวข้อการประชุม 
เริ่มการประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือครบแล้วได้เรียนเชิญ  
นายประสิทธิ์   อึงสะกาว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว
เปิดการประชุม  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
มติที่ประชุม  - ไม่มี - 
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566  

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2566  ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม ่

มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอพิจารณา 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 
               วาระท่ี 2 และวาระที่ 3 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ตามที่สภา อบต.บ้านแดง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ   แปรญัตติ จ านวน 3 
ท่าน โดยได้ก าหนดห้วงระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน  
วันละ 8 ชั่วโมง คือ ในวันที่ 9,10 และ 11 เวลา 08.30 – 16.30 น. และคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ   ในวันที่ 12  สิงหาคม 2566  
เวลา 09.30 น. ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอยื่นค าแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้คง
ตามร่างเดิม และในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงานประชุม
การแปรญัตติพร้อมร่างข้อบัญญัติฯ คืนต่อประธานสภาฯ และประธานสภาฯ ได้ส่ง
รายงานการแปรญัตติให้สมาชิกสภาฯ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2 แล้วในวันที่ 15 สิงหาคม 
2566 ดังนั้น เมื่อไม่มีการแปรญัตติ จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566   ในวาระท่ี 2 หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2567 ในวาระที่ 2 
จ านวน 14 คน งดออกเสียง 1 คน  จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 .1 ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2567 ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
2567 หรือไม ่
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ที่ประชุม            มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2567  
                                ในวาระท่ี 3 จ านวน 14 คน งดออกเสียง 1 คน  จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด15 คน 
                                     
ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่องอ่ืน ๆ  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว   ประธานสภา อบต.บ้านแดง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่                   
นายชัยสิทธิ์  อ าเคน        ผู้อ านวยการกองช่าง สรุปงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานตามงบประมาณข้อบัญญัติ 
                                งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กองคลังเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไป 
                                ท าสัญญา จากนี้จะเริ่มด าเนินงานตามงบจ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม และส่ง     
                                โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ 
นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ      เจา้หน้าที่งบประมาณ ในฐานะประธานตรวจงานจ้าง ได้ไปตรวจงานถนน ของหมู่ที่ 8 ไม่ผ่าน   
                                มาตรฐานตามระเบียบ กรรมการลงความเห็นให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้ผ่าน ถนนสายทางเข้า 
                                บ้านโนนลือชัย ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการแก้ไข ในห้วงหน้าฝน การซ่อมแซมไฟฟ้าขอให้หยุดการ 
                                ซอ่มไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 
นายธนพล  ซ่อมเชียง      ส.อบต.หมู่ที่ 13 ห้วงฤดูฝน ฝนตกชุก ถนนช ารุด การสัญจรไป-มา ล าบากและเกิดอุบัติเหตุ    
                                บอ่ยครั้ง มีงบประมาณที่จะซ่อมแซมถนนหรือไม่ หรือมีค่าน้ ามันเพ่ือขอรับสนับสนุนเครื่องจักร 
                                จาก อบจ. เพื่อมาเกรดตกแต่ง ถนนให้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่การ 
                                ไฟฟ้าอ าเภอหนองหานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างซ้ าซ้อน เสา 
นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ      เจา้หน้าที่งบประมาณ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีเร่งด่วน สามารถใช้งบ 
                                กลางได้ ท าหนังสือพร้อมภาพถ่ายความเสียหายเข้ามา 
นายสวาท  เชี่ยวชาญ      ส.อบต.หมู่ที่ 15 ขอทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
                                นานายพัฒพงษ์ สีจันทร์-โรงขนมจีน หมู่ที่ 15 ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2565   
                                ด าเนินการได้หรือไม่ ตอนนี้น้ าเริ่มเซาะถนนท าให้ถนนเกิดความเสียหาย  
นายชัยสิทธิ์  อ าเคน        ผู้อ านวยการกองช่าง ในการท าโครงการของหมู่ที่ 15 ตามงบประมาณประจ าปี 2565  ต้อง 
                                ก าหนดราคาข้ึนใหม่ เป็นโครงการทีได้กันไว้แบบมีสัญญา  เป็นอ านาจของนายกอบต. ถ้าไม่มี 
                                สญัญา เป็นอ านาจของสภาฯ กรณียังไม่เคยเกิดขึ้น ขอไปศึกษารายละเอียดและระเบียบฯที่ 
                                เกีย่วข้อง 
นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของอ าเภอ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านเข้า 
                                รว่มงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านของท่าน ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                ประจ าปี เงินสะสม ทุนส ารองเงินสะสม ขอให้ท ารายการไว้ว่าได้ด าเนินการไปหรือยัง หากชาว 
                                บ้านหรือผู้น าท้องที่สอบถาม  ให้ติดตามการลงท่อระบายหน้าโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์   
                                มอบกองช่าง ติดตามเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า 3 โครงการ และการแก้ไขปัญหาการติดตั้งไฟฟ้า 
                                แสงสว่างซ้ าซ้อน ให้ติดตามทางหลวงชนบท เรื่องการปลูกต้นทองอุไร จ านวน 3,000 ต้น  
                                ว่าด าเนินการได้หรือไม่ 
นายธนพล  ซ่อมเชียง      ส.อบต.หมู่ที่ 13 ได้รับการแจ้งและขอรับการช่วยเหลือ จากผู้ที่มาออกก าลังกาย ว่ามีความ 
                                ตอ้งการห้องน้ า ที่สวนสุขภาพ และขอขอบคุณท่ีจะแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
นายสวาท  เชี่ยวชาญ      ส.อบต. หมู่ที่ 15 ปัญหาน้ าอุดตันที่ทางหลวงชนบทไม่มาแก้ไข ตอนนี้ก าลังส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  
                                ชาวบ้าน ขอให้เร่งแก้ไข 
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นายพูลศักดิ์  ศรีวิชา       ส.อบต.หมู่ที่ 12 ต้องการรับการสนับสนุนท่อน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 จ านวน 4 ท่อน  
                                เพ่ือแก้ไขปัญหาจุดสี่แยกบ้านนางจันดี หมู่ที่ 12 
นายพี  อินทร์จัน            ส.อบต.หมู่ที่ 14 มีประชาชนร้องเรียน การสัญจรในวันที่ 1 และวันที่ 18 ร้านค้าน าสินค้า 
                                วางขายกีดขวางทางการสัญจร 
นายธนวัฒน์  บุญพา        ส.อบต. หมู่ที่ 1 แจ้งปัญหาน้ าท่วมขังหน้าบ้านนางช่อเอ้ียง อึงสะกาว และน้ าท่วมขังสนาม 
                                 พิบูลย์รังสรรค์ ขอให้รีบแก้ไขโดยด่วน 
นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง มอบรองธีระพงษ์  บุญพา ลงพ้ืนที่ตรวจดูการวางสินค้าของตลาด 
                                วันที่ 1 และวันที่ 18 มอบกองช่างดูแลแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกิดปัญหาในพ้ืนที่ 
                                โครงการขุดลอก ของหมู่ที่ 14  น้ าท่วมขังหน้าบ้านนางช่อเอ้ียง หมู่ที่ 1  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใด 
       เสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม 
        เป็นอย่างดี 
 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

     
          วัลลภ   จ าปาศักดิ์ 
       (นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์)    

                 เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
                              บุญปัน   ประทัยบุตร 

 (นายบุญปัน   ประทัยบุตร)    
     ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                                           
                                                         สวาท  เชี่ยวชาญ  

                                                      (นายสวาท  เชี่ยวชาญ)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
            ค าบ่อ   บัวผัน 

    (นายค าบ่อ   บัวผัน)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 

- ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 ขอรับรองรายงานการประชุม    
                                                      ประสิทธิ์  อึงสะกาว 
             (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

        ผู้รับรองรายงานการประชุม 



 

 


